



ข่าวกรมประมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

โทรศัพท์และโทรสาร 0 2562 0569 หรือ 0 2562 0600-15 ต่อ 7710, 7711

รัฐบาลอินโดนีเซียใหม่เตรียมปฏิรูปกฎหมายประมง กรมประมงแนะผู้ประกอบการเฝ้าติดตาม

อินโดนีเซียเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียนับเป็นแหล่งประมงนอกน่านน้ำที่สำคัญของไทย โดยกลไกสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ได้แก่ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงไทย-อินโดนีเซีย (JC Sub-Committee on Fisheries Cooperation) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือทางเทคนิคด้านประมงระหว่างไทย - อินโดนีเซีย (Senior Technical Consultation Meeting) นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยในประเทศอินโดนีเซีย โดยรวมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เข้ากับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้ตั้งคณะทำงานด้านการประมง (Task Force on Fisheries) เพื่อเป็นหน่วยงานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงของไทยในอินโดนีเซีย การแก้ไขปัญหาประมงของภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย และรับรองเอกสารการแปลงสัญชาติเรือประมงไทยเป็นเรือประมงอินโดนีเซีย โดยการประสานงานกับกรมเจ้าท่าและกรมการกงสุลได้จัดตั้งคณะทำงานด้านประมง เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือ เรือประมงไทยที่ถูกจับ

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย ได้เชิญเอกอัครราชทูตของประเทศที่มีเรือประมงทำการประมงในน่านน้ำ อินโดนีเซีย ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เข้าหารือเกี่ยวกับนโยบายและการจัดระเบียบด้านการประมงใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจโกวี ซึ่งจะเน้นเรื่องของการปฏิรูปในด้านต่างๆ อาทิ การออกใบอนุญาตทำการประมง (ซึ่งที่ผ่านมาในการให้สิทธิ์ออกใบอนุญาตทำการประมงนั้นจะมีทั้งส่วนของรัฐบาลกลาง และส่วนท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการออกใบอนุญาตซ้ำซ้อน) การจะนำระบบโควตามาใช้(ทั้งในด้านปริมาณปลาที่จับได้และช่วงเวลาที่ยกอนุญาตให้จับปลา) การให้ปลาที่จับได้ต้องถูกแปรรูปในอินโดนีเซียก่อนการส่งออกหรือนำกลับประเทศไทย การเข้มงวดกับเรือประมงที่ลักลอบเข้ามาทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนการปิดพื้นที่บางพื้นที่ไม่ให้ทำประมงในช่วงเวลา รวมถึงการกำหนดวิธี ขนาดเรือ และอุปกรณ์การทำประมง โดยในการบริหารจัดการด้านที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางรัฐบาลกลางจะตั้งอำนาจในเรื่องของการประมงที่ให้สิทธิ์ต่างๆ กับรัฐบาลท้องถิ่นกลับมาไว้ที่รัฐบาลกลางของประเทศอินโดนีเซีย อธิบดีฯ กล่าว

ท้ายนี้ อธิบดีกรมประมงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเรือประมงไทยที่ทำการประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย ให้ติดตามการออกระเบียบด้านการประมงฉบับใหม่ของรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงไทยในอินโดนีเซียจะสามารถทำการประมงได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบของอินโดนีเซียอย่างเคร่งครัดและเคารพหลักเกณฑ์การป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ การทำประมง IUU อีกด้วย ๐